

Số: /TB-HĐND

Hữu Lũng, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận giám sát việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Yên Thịnh

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-HĐND, ngày 05/4/2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở Báo cáo số 37/BC-UBND, ngày 15/5/2024 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Yên Thịnh. Ban pháp chế HĐND huyện thống nhất đánh giá và kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cán bộ, công chức chủ động tham mưu cho UBND xã đối với từng lĩnh vực phụ trách trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác tuyên truyền PBGDPL được triển khai hằng năm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hướng tới các đối tượng đoàn viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn và đã đạt được những kết quả nhất định; công tác hoà giải ở cơ sở được chú trọng củng cố, kiện toàn khi có thay đổi, chất lượng hoà giải được nâng lên, tỷ lệ hoà giải thành năm sau cao hơn năm trước; công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm thực hiện kịp thời, có sự phối hợp của các bộ phận liên quan trong việc cung cấp số liệu, hồ sơ minh chứng để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

2. Hạn chế, yếu kém và những khó khăn, vướng mắc

Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL, hoà giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được UBND xã và các ngành đoàn thể xã, thôn quan tâm thực hiện, tuy nhiên chưa được thường xuyên, kịp thời và kết quả không cao; việc cập nhật các văn bản của cấp trên chưa được thường xuyên và đầy đủ; việc cụ thể hóa các kế hoạch chưa phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL đôi khi còn chưa sâu rộng, cơ bản là tuyên truyền lòng ghép; đội ngũ tuyên truyền pháp luật của xã tất cả đều làm việc kiêm nhiệm, một số tuyên truyền viên mới được bổ sung kiến thức chưa được tập huấn chuyên sâu trong công tác tuyên truyền nên hiệu quả tại các buổi tuyên truyền chưa cao.

Xã chưa thực hiện kiểm tra đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Chất lượng hoạt động của các Tổ hòa giải chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu hòa giải khi có vụ việc xảy ra; số vụ việc hòa giải không thành chiếm tỷ lệ cao (chiếm 61,5% trên tổng số vụ hòa giải), riêng năm 2022 hòa giải không thành là 06/06 vụ. Năng lực của một số cán bộ tổ hòa giải thôn còn hạn chế, không có trình độ chuyên môn; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ chưa cao, chưa linh hoạt trong giải quyết công việc cũng như trong công tác hòa giải.

Nhận thức của một số cán bộ, công chức về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế. Sự vào cuộc của cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể, các bộ phận chuyên môn chưa quyết liệt dẫn tới việc công chức đầu mối thu thập các tài liệu, hồ sơ minh chứng để theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn và còn hạn chế.

Kinh phí chi trả cho các Tổ hòa giải thực hiện chưa đảm bảo kịp thời và theo quy định, năm 2022 mới thực hiện chi trả hỗ trợ tiền hoạt động 1 tháng cho 9 tổ là 630.000đ (70.000đ/1 tháng/9 tổ); năm 2023 thực hiện chi trả hỗ trợ tiền hoạt động 10 tháng/09 tổ; 4 tháng đầu năm 2024 chưa thực hiện thanh toán cho các Tổ hòa giải.

Việc lưu giữ, ghi chép Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở của một số Tổ hòa giải chưa đảm bảo, chưa đầy đủ, chưa khoa học, một số cột mục ghi chép nội dung còn sơ sài, chưa đúng, chưa thể hiện được nội dung của vụ việc hòa giải; việc bàn giao Sổ giữa các tổ trưởng Tổ hòa giải khi có sự thay đổi chưa được quan tâm thực hiện bàn giao đầy đủ.

Hồ sơ lưu trữ và tài liệu minh chứng để đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của một số văn bản còn chưa đúng, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương; quy trình thực hiện việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật chưa đảm bảo về thời gian theo quy định tại Thông tư 09/2021/TT-BTP, ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp.

Công tác quản lý, sử dụng, khai thác Tủ sách pháp luật của xã chưa đảm bảo theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

Mặt bằng chung trình độ dân trí chưa đồng đều, việc tiếp cận, cập nhật chính sách pháp luật còn hạn chế. Các văn bản pháp luật nhiều và thường xuyên có sự thay đổi nên việc cập nhật và triển khai chưa được kịp thời.

Các phương tiện, thiết bị hỗ trợ, kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến pháp luật còn hạn chế; trong khi yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật đòi hỏi ngày càng cao và thường xuyên; ý thức tìm hiểu pháp luật của một số người dân chưa cao.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

Cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo về công tác tuyên truyền PBGDPL, công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL; bộ phận chuyên môn kiêm nhiệm nhiều công việc dẫn đến việc xử lý, thu thập các hồ sơ minh chứng phục vụ cho việc thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa được đảm bảo.

Các tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế về nghiệp vụ, kỹ năng nên hiệu quả trong công tác tuyên truyền không cao.

Đội ngũ hòa giải viên chủ yếu là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế, năng lực không đồng đều và thường xuyên biến động nên ảnh hưởng đến chất lượng hòa giải ở cơ sở.

Nguồn ngân sách của xã còn nhiều khó khăn nên việc bố trí kinh phí cho hoạt động PBGDPL, hòa giải và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn chưa đảm bảo theo quy định.

II. KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND xã Yên Thịnh

(1) Cấp ủy đảng, chính quyền xã cần tăng cường và quan tâm thường xuyên về công tác tuyên truyền PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kịp thời cập nhật các văn bản của các cấp, các ngành và chủ động đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

(2) Tăng cường công tác tuyên truyền và đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; tổng hợp, biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, dễ nghe, dễ hiểu để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng, mạng xã hội trong tuyên truyền, chú trọng đến hiệu quả, chất lượng và thực chất; chỉ đạo cán bộ, công chức và các tuyên truyền viên pháp luật chủ động nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của huyện nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho bản thân để nâng cao chất lượng khi thực hiện tuyên truyền ở cơ sở.

(3) Thường xuyên rà soát, củng cố kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã, các Tổ hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo các thôn phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn lựa chọn các hòa giải viên có uy tín trong cộng đồng, có trình độ, có kỹ năng, có kiến thức về pháp luật để nâng cao chất lượng hòa giải và tăng tỷ lệ hòa giải thành ở cấp cơ sở; chỉ đạo các Tổ hòa giải phối hợp với các bộ phận chuyên môn của xã để hỗ trợ về chuyên môn, cung cấp tài liệu, hồ sơ trong quá trình hòa giải các vụ việc có liên quan.

(4) Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn tổ trưởng các Tổ hòa giải quản lý, sử dụng và ghi chép Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở đảm bảo đầy đủ, đúng nội dung và khoa học;

hướng dẫn cách lưu trữ và quy trình chuyển hồ sơ đối với các vụ hòa giải đảm bảo đúng quy định.

(5) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng Tủ sách pháp luật đảm bảo theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; xây dựng quyết định thành lập tủ sách, nội quy hoạt động của tủ sách pháp luật, phân công người phụ trách ...; sắp xếp tủ sách khoa học và thường xuyên cập nhật các đầu sách mới và các tài liệu có liên quan.

(6) Cân đối nguồn ngân sách của địa phương, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp để thực hiện và hỗ trợ kinh phí trong công tác tuyên truyền PBGDPL, trong việc thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện chi trả thù lao đối với các vụ việc phát sinh cho các Tổ hòa giải đảm bảo kịp thời và đúng quy định tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

2. Đối với UBND huyện

(1) Cân đối nguồn ngân sách của huyện cấp cho các xã, thị trấn thực hiện chi trả hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Tổ hòa giải đảm bảo theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện chi trả thù lao cho các vụ việc hòa giải đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

(2) Chỉ đạo Phòng chuyên môn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã và phối hợp với UBND các xã tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp đến các đoàn viên, hội viên và Nhân dân về những chính sách, pháp luật và những quy định mới có liên quan, ảnh hưởng và thiết thực đến người dân; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho các tổ trưởng Tổ hòa giải, các hòa giải viên, người có uy tín trên địa bàn các xã, thị trấn để nâng cao năng lực, kỹ năng trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND xã Yên Thịnh xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra; báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện **trước ngày 30/11/2024**./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- UBND xã Yên Thịnh;
- Lưu: VT, HSGS.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tố Nga